

สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard)

โดยการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าวนี้นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องประเมินผล การใช้งานข้อมูลในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard) เพื่อการบริหารข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าว ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและ การทำงานของระบบสารสนเทศฯ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

<u>หน่วยงาน</u>	<u>จำนวน (คน)</u>	<u>ร้อยละ</u>
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3	13.04
กองแผนงาน	4	17.40
สำนักโภชนาการ	4	17.40
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	2	8.69
สำนักทันตสาธารณสุข	1	4.34
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	1	4.34
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1	4.34
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	2	8.69
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	4	17.40
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	4.34
รวม	23	100

จากการส่งแบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าว ผ่านทาง Online โดยเก็บรวบรวมใน ช่วงวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน พบว่า มีผู้ประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าว จำนวน 10 หน่วยงาน เป็นจำนวนทั้งหมด 23 คน ผลการประเมินผลการใช้งานระบบ

<u>ระดับการประเมิน</u>	<u>จำนวน (คน)</u>	<u>ร้อยละ</u>
มากที่สุด	2	8.69
มาก	17	73.91
น้อย	4	17.40
น้อยที่สุด	0	0
รวม	23	100

ซึ่งผลการประเมินระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard) มีระดับความพึงพอใจ คือ ระดับมากร้อยละ 73.91 รองลงมา คือ ระดับน้อยร้อยละ 17.40 และระดับมากร้อยละ 8.69 โดยผลการประเมินการใช้งานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าวอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไข

หน่วยงาน	รายละเอียด	สถานการณ์ปรับปรุง/แก้ไข
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	เพิ่มหน้ารายงานข้อมูลแยกสาเหตุการตายมารดาตาม icd mm	อยู่ระหว่างการปรับ/ปรุงแก้ไข
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	การเรียกข้อมูลมาปรับปรุงไม่สะดวก	อยู่ระหว่างการปรับ/ปรุงแก้ไข
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สำนักโภชนาการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	ค่าเป้าหมายในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน	ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	ภาพแผนที่และกราฟแท่งที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเทา	อยู่ระหว่างการปรับ/ปรุงแก้ไข
สำนักโภชนาการ	รายละเอียด template ที่แนบในระบบเป็นฉบับเก่า	ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	เพิ่มหน้ารายงานข้อมูลแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับฯ	ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ตารางข้อมูลในหน้ารายงานรายพื้นที่ให้นำคอลัมน์จำนวนของ อปท. ทั้งหมด มาไว้ในคอลัมน์ที่สองต่อจากคอลัมน์พื้นที่	ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ	ปรับเกณฑ์สีของเกจวัด แผนที่ แผนภูมิแท่ง และปรับชื่อหัวข้อตารางในหน้ารายงาน	ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลโรคลงในระบบและปรับรูปแบบเนื้อหาเพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ให้เหมาะสม	อยู่ระหว่างการปรับ/ปรุงแก้ไข
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ข้อมูลผลการดำเนินงานยังไม่ล่าสุด	ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากรายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขดังกล่าว ที่ให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องของประเมินผลการใช้งานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง/แก้ไขในส่วนที่เป็นหน้ารายงานในระบบ เพื่อให้เกิดการใช้งานข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากได้รับผลการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าว กองแผนงานได้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขหน้ารายงานในระบบตามที่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้ระบุแล้ว เช่น การปรับปรุงค่าเป้าหมายในระบบให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มหน้ารายงานข้อมูลแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับฯ ปรับข้อมูลผลการดำเนินงานยังให้เป็นล่าสุด ฯลฯ